

วันวานสื่อสารเล็ก วันนี้สื่อสารใหญ่ ... (INTUCH)

ที่มาที่ไป ...

ถ้ามองราคา INTUCH เวลาที่ หลายท่าน อาจบอกว่า “แพง” ซึ่งก็มีรูปแบบการมองว่า แพงแบบไหน เพราะด้านพื้นฐาน เหนือเมฆไม่ทราบอยู่แล้ว... แต่ถ้าใครมองจากการวิ่งขึ้นมาของราคา ก็ต้องมองว่าขึ้นมาสูงแล้วนะ ไม่แพงไปหรือ ถึงได้บอกยังโง่ครึบว่า แพงแบบไหน... แต่การเก็งกำไรแบบ Matador ไม่รู้หรือกว่า จะแพงหรือไม่แพงอย่างไร รู้แต่ว่า จะเล่นได้หรือไม่ได้เท่านั้น จังหวะเล่นหรือซื้อแล้ว ไม่ต้องรอนานเห็นกำไรได้ในระยะเวลาอันสั้น ก็ยังดี... นี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการซื้อเก็งกำไร และแม้ว่าจะพลาด แต่ก็จุด Stop Loss ไว้อยู่แล้ว ถ้าจะมีการเจ็บตัวก็ไม่น่าจะมาก... แต่ถ้าเป็นไปตามคาด กำไรหรือผลตอบแทนก็จะออกมาคุ้มค่า และจริงๆ แล้ว เหนือเมฆ ไม่อยากจมอง หรือเอ่ยถึงเรื่องของอนาคตให้หุ้นกลุ่มสื่อสาร เพราะจะว่าไปแล้วนั้น ก็น่าจะเริ่มเป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มขึ้นมาจากปัจจัย 4 ไปแล้วด้วยก็ได้ เหตุผลมีมากที่อาจจะทำให้ต้องมองหุ้นกลุ่มนี้ กันยาวๆ ได้... สรุป เรื่องพื้นฐาน ท่านนักลงทุน นักเก็งกำไร ทาอ่านกันเพิ่มเติมเองนะครับ วันนี้ เหนือเมฆ ขอเล่นทางเทคนิคกันเพียงว ให้เอาไว้ประกอบการตัดสินใจ...ซึ่งจะเห็นด้วยตามแนวทางที่ว่ามานี้ ก็แล้วแต่ดุลยพินิจของแต่ละท่าน รูปแบบการดูหรือการวิเคราะห์ ก็อาจจะไม่เหมือนเหนือเมฆ ก็เป็นไปได้

INTUCH - ถ้ายั่งยืน 50 ได้ยิ่งดี มีลุ้นไกลๆ ต่อได้ ...

แนวโน้มระยะสั้น ... (ภาพบน) มองตามโครงสร้างนี้ อาจจะไม่ถึงกับบังคับให้ยืน 50.0 ก็ได้ แค่ว่า ถ้าไม่ยืน แต่ไม่ต่ำกว่า 48.0 ลงมาก็พอ โครงสร้างก็ยังถือว่า ไม่เสีย ยังมีแนวโน้มเชิงบวกได้...แต่การยืนระดับ 50.0 ได้นั้น น่าจะส่งสัญญาณที่ดีกว่า หรือ ลุ้นการขึ้นได้เร็ว และอ่านโครงสร้างนี้ อาจจะมีการขึ้นแรงๆ ตามมาได้... แต่ถ้าจะค่อยๆ ขยับขึ้น ก็ไม่ผิด โดยเป้าหมายตามโครงสร้าง ลุ้นการวิ่งได้อีก 7-9 บาท ซึ่งก็คือ เป้า 57-59 น่าจะพอหวังได้

ภาพโครงสร้างหลัก ... (ภาพล่าง) รูปแบบการแกว่งตัว แม้ว่า会上มาพอสมควร แต่เราเห็นว่า เป้าหมายตามโครงสร้างนี้นั้น ยังไม่ถูกทดสอบ ซึ่งหมายถึง น่าจะต้องขึ้นได้ถึงอย่างน้อยๆ 57.0 หรือเรียกว่า น่าจะเข้าใกล้ 60.0 ได้ (ระยะเดือน)...พูดถึงการผ่าน 51.0 นั้น แนวด้านในอดีต(ราคา) จะไม่มีให้เห็น การขึ้นจึงต้องว่าตามโครงสร้าง

สรุปการให้คำแนะนำ ...มองภาพรวม มีน้ำหนักในเชิงบวก

กลยุทธ์ ... ไม่ต่ำกว่า 48.0 ซื้อ หรือ วันนี้ ยืน 50.0 ก็ยังตามน้ำได้

